
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 133  �  133. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um bráðaþjónustu á Suðurnesjum.

Frá Jóni Gunnarssyni.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að unnt verði að starfrækja sólarhringsbráðavakt á
skurðstofum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja á næsta ári?

2. Hver er áætlaður viðbótarkostnaður við það?


